

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KHUÊ
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ 2022
BÀI THU HOẠCH

Đề bài: Ngôi trường Đoàn Khuê - nơi ghi dấu bao kỉ niệm thân thương của tình thầy trò, tình đồng nghiệp - đang ngày một khởi sắc bởi ở đó có những người thầy thật tâm huyết. Thầy/cô hãy viết một bài văn (hay một bức thư hoặc kể một câu chuyện, làm thơ, nhật kí,...) nói lên những suy nghĩ, cảm xúc hay một kỉ niệm về mái trường Đoàn Khuê - ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng ta. (Bài viết có độ dài tối thiểu khoảng một trang tờ giấy A4, trong đó có sử dụng các từ loại, từ theo cấu tạo và các kiểu câu.)

Bài làm

Thấm thoát, một năm học đã trôi qua nhanh chóng. Một năm học đong đầy cảm xúc của cô trò trường Tiểu học Đoàn Khuê. Nhớ những ngày đầu đến trường, tớ cũng như các chị em khác rất tâm trạng: buồn vì phải xa ngôi trường cũ, lo lắng bất nhịp với ngôi trường mới xây xong. Bao kỉ niệm thân thương với bạn bè, đồng nghiệp, học sinh cứ ùa về. Mặc dù tớ đã tự an ủi bản thân nhưng nhiều đêm vẫn rơi nước mắt, cảm xúc thật khó tả. Buổi gặp mặt đầu tiên, bạn hiệu trưởng trẻ Trần Thị Phương Dung thật ấn tượng với khuôn mặt xinh tươi, nụ cười duyên dáng, thân thiện. Sau một thời gian ngắn, bạn Dung đã gắn kết các chị em trong trường như một gia đình lớn. Dịch bệnh kéo dài, cô trò không được đến trường. Ban giám hiệu lúc đầu chỉ có một người, công việc thật vất vả. Thế mà, cô hiệu trưởng trẻ ấy luôn sát cánh, động viên tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường vượt qua khó khăn, Các con học sinh được biết nhà trường. cô giáo qua các tiết học online. Các hoạt động của nhà trường vẫn sôi nổi, tích cực như “Trung thu cho em”, cuộc thi viết “Đoàn Khuê trong tôi”, “Sách và những bài học ý nghĩa”. Qua các cuộc thi đó, các thầy cô đã giúp học trò của mình có thêm tri thức, thêm yêu quê hương và mái trường của mình hơn. Cô trò mong mỗi đến trường. Thế rồi, dịch bệnh cũng ổn. Niềm vui đến trường của các con cũng thành hiện thực. Các bạn có biết không? Ngôi trường Đoàn Khuê vừa tròn thêm một tuổi đấy. Tuy trường mới xây dựng nhưng thành tích của cô và trò thật đáng tự hào. Ban giám hiệu nhà trường tớ rất trẻ trung, năng động và sáng tạo. Các bạn ấy truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Mỗi ngày đến trường thật sự là một ngày vui. Ở cái tuổi ngoài năm mươi như tớ mà vẫn cảm thấy yêu trường, mến lớp. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đoàn kết, yêu thương nhau như một gia đình. Không những các thầy cô dạy giỏi mà các thầy cô còn nhiệt huyết, đam mê nữa. Nhờ sự tâm huyết tận tình dạy dỗ của các cô mà học trường Đoàn Khuê đã đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi. Tớ cũng rất tự hào được góp phần nhỏ bé của mình cùng đồng nghiệp vượt qua khó khăn khi về ngôi trường mới. Tớ rất yêu mái trường Đoàn Khuê. Tớ luôn mong muốn chung tay cùng các chị em xây dựng trường Đoàn Khuê ngày càng vững mạnh, xứng danh trường mang tên vị tướng tài ba “Đoàn Khuê” nhé!